

Nhiều vấn đề nóng được làm rõ

(Tiếp theo và hết)

KỶ 7: VẤN CÒN NHIỀU ÁN TỒN ĐỘNG CHƯA THI HÀNH

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI công tác bảo đảm an ninh trật tự, thi hành án dân sự cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Đặng Võ Luyện (tổ Hùng Hà) đã chất vấn đồng chí Lê Thanh Tinh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh nội dung: Tại sao số án tồn đọng chưa thi hành thời gian qua còn lớn cả về số vụ và số tiền phải thi hành, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, giải pháp của ngành để thi hành các vụ án phức tạp liên quan đến tín dụng ngân hàng trong thời gian tới?



Triển khai phương án cưỡng chế thi hành án tại Xí nghiệp Dệt Hồng Quân, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).

Ảnh: NGUYỄN TÙNG

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Năm 2019, Cục THADS tỉnh thụ lý 7.950 việc, thi hành xong 4.808 việc và đình chỉ 120 việc, đạt tỷ lệ 84% (vượt 11% so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao). Tổng số tiền thụ lý là hơn 1.334,331 tỷ đồng, đã thi hành án số tiền hơn 150,744 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42% (vượt 8,5% so với chỉ tiêu giao), so với cùng kỳ năm 2018 tăng 51,146 tỷ đồng. Số án còn phải thi hành là: Số có điều kiện 942 việc với 208,113 tỷ đồng, số chưa có điều kiện 1.996 việc với 923,705 tỷ đồng. Số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau chủ yếu nằm trong các vụ án tín dụng ngân hàng và tập trung ở một số vụ có số phải thi hành lớn như: Vụ ông Đình Hồng Quân phải thi hành án trên 79 tỷ đồng; vụ Công ty Yến Thịnh (Hùng Hà) phải trả cho ngân hàng và một số cá nhân trên 30 tỷ đồng; vụ Hưng Hồng (Hùng Hà) 5 tỷ đồng; vụ pacipic ở thành phố Thái Bình 10 tỷ đồng; vụ Công ty Duy Tiến (thành phố Thái Bình) 10 tỷ đồng; vụ Văn Hương (Tiền Hải) trên 5 tỷ đồng... Ngoài những việc này còn có 16 việc đã biên bản thẩm định giá, bán đấu giá theo quy định. Trong số các vụ việc này, đến nay đã xử lý xong tài sản đối với vụ ông Đình Hồng Quân thu trên 33 tỷ đồng, vụ pacipic ở thành phố Thái Bình, vụ Văn Hương (Tiền Hải) đã xử lý xong tài sản thế chấp. Một số vụ đang lập kế hoạch, phương án cưỡng chế, kê biên tài sản. Về số tiền chưa có điều kiện chuyển kỳ sau chủ yếu tập trung ở loại án tín dụng ngân hàng (24 việc với 766 tỷ đồng) đã kê biên, xử lý hết tài sản; án tham nhũng

trách nhiệm quản lý vật chứng của các vụ án do cơ quan điều tra Công an tỉnh chuyển sang, nhiều tang vật của các vụ trọng án, ma túy, tang vật có giá trị lớn, chất nổ, chất cháy... trong khi đó khu vực chứng của tỉnh chật hẹp, không bảo đảm an toàn. Cục THADS tỉnh đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Cục có điều kiện tu bổ, sửa chữa để bảo đảm điều kiện trong quản lý vật chứng tài sản an toàn.

Như vậy, phiên chất vấn kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh có 4 vấn đề được tập trung chất vấn đó là: quản lý, sử dụng tài nguyên và quản lý giám sát ô nhiễm môi trường; công tác quản lý khám chữa bệnh; thực hiện chính sách đối với người và gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; đồng tác đạo tạo, quản lý, sử dụng lao động và công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Phiên chất vấn lần này có nhiều đổi mới, đại biểu hỏi thẳng vào vấn đề. Các thủ trưởng ngành trong phân trả lời của mình cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của ngành, cá nhân trước những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề xuất những giải pháp khả thi trong thời gian tới, thể hiện sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngành quản lý. Cùng một nội dung chất vấn liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, thủ trưởng các ngành cùng trả lời để làm sáng tỏ vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Sau mỗi phân trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu làm rõ thêm những nội dung mà cử tri, đại biểu đề cập, tạo sự hài lòng, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân. Đây cũng là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh giới hạn thời gian đặt câu hỏi của đại biểu và phân trả lời của thủ trưởng ngành, tạo cơ hội cho nhiều đại biểu đều được chất vấn đúng theo 4 nội dung mà HĐND tỉnh đã thống nhất. Với cách làm này, các đại biểu khi thảo luận đã nâng cao trách nhiệm của mình, nắm vững những vấn đề nhân dân và cử tri phân ánh với tư cách là đại biểu của dân; nâng cao khả năng tranh luận của đại biểu với các thủ trưởng ngành, làm rõ kết quả đạt được, trách nhiệm của từng ngành. Bản thân thủ trưởng các ngành thông qua trả lời chất vấn thấy rõ hơn bổn phận, trách nhiệm của mình, công khai trách nhiệm, các giải pháp, làm cơ sở để cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng giám sát phân trả lời và cam kết của thủ trưởng ngành. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các nội dung này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của HĐND tỉnh, của các ngành chức năng để các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân sẽ giám sát việc thực hiện của các ngành, cam kết của thủ trưởng ngành đã hứa trong phiên chất vấn, làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành đã phân công.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

Vượt khó thoát nghèo

Cách đây 4 năm, gia đình chị Vũ Thị Thanh, thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) là một trong những hộ có hoàn cảnh rất khó khăn, được đưa vào danh sách hộ nghèo của xã. Chồng qua đời sau một tai nạn lao động khi chị mới ngoài 30 tuổi, một mình nuôi 3 con nhỏ trong căn nhà chỉ khoảng 20m², mọi sinh hoạt đều trông chờ vào mấy sào ruộng. Mất đi trụ cột trong gia đình, không có công việc ổn định, lo cho các con ăn học, thời gian đồ chùi rơi vào khủng hoảng. Được sự động viên của các đoàn thể trong xã, năm 2015, thông qua Hội liên hiệp Phụ nữ xã, chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Ban đầu chỉ từ vài con lợn nái và khoảng chục con lợn thịt, sau vài năm có lãi, chị mở rộng chuồng trại, tăng số đàn lợn, nhờ đó cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng với quyết tâm sớm thoát nghèo, hàng ngày, ngoài thời gian chăn nuôi, chị lại đến các chợ đầu mối mua rau, củ về bán để tăng thu nhập. Mỗi tháng, nhờ buôn bán giúp chị có thêm 4 triệu đồng lo cho gia đình. Với nỗ lực và quyết tâm của bản thân, năm 2018, từ nguồn vốn tích lũy và sự giúp đỡ của họ hàng, người thân, chị đã xây được căn nhà 2 tầng khang trang. Năm 2019, gia đình chị không còn là hộ nghèo nữa. Phần khởi với niềm vui thoát nghèo, chị Thanh chia sẻ: Chẳng tôi mất sớm, gánh nặng đè lên vai tôi là không nhỏ. Mấy năm trước, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, tôi cũng trần trụi vì mình năm nay mới gần 40 tuổi, sức khỏe lại có, không thể cứ mãi nghèo như vậy được. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các đoàn thể, gia đình tôi được vay vốn phát triển kinh tế, giờ tôi đã thoát nghèo để nhường lại sự hỗ trợ của Nhà nước cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cuộc sống bớt khổ, tết này tôi sẽ sắm cho con những bộ quần áo đẹp, mua cây đào, cây quất để trang trí cho căn nhà thêm ấm áp.

Với gia đình bà Nguyễn Thị Bẩy, thôn Khả Đông, xã Duyên Hải (Hùng Hà), tết này nay có lẽ là cái tết vui nhất. Bởi sau 8 năm mang danh hộ nghèo thì năm nay gia đình bà đã thoát nghèo. Khuôn mặt rạng rỡ, bà Bẩy chia sẻ: 10 năm trước, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, hai vợ chồng làm nông nghiệp nuôi 4 con nhỏ, chồng tôi ốm nhiều năm rồi mất, cả một vùng đất 2ha hai vợ chồng vừa chuyển đổi

Thoát nghèo - tết vui

Trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã trả sổ hộ nghèo bởi đã vươn lên làm ăn khấm khá. Thoát nghèo - ai cũng phấn khởi. Với họ, xuân này thật ý nghĩa.



Hàng ngày chị Thanh buôn bán rau ngoài chợ để tăng thêm thu nhập.

giờ một mình không biết xoay sở ra sao. Biết gia đình tôi khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đến vận động vay vốn để phát triển kinh tế. Năm 2015, tôi vay 20 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây chuồng trại chăn nuôi và xây bờ ao thả cá. Sau 2 năm làm ăn có lãi, tôi trả hết số tiền vay ngân hàng. Để mở rộng quy mô chăn nuôi, năm 2018 tôi tiếp tục vay 90 triệu đồng mua lợn nái và lợn giống, thả cá kết hợp với trồng rau, cây ăn quả. Đất không phụ công người, việc phát triển kinh tế gặp nhiều thuận lợi. Vào dịp cuối năm, trong thời điểm giá thịt lợn tăng cao, hơn 100 con lợn thịt của gia đình bà Bẩy vẫn béo khỏe và đã xuất chuồng 50 con với giá thị trường hơi 90.000 đồng/kg, bình quân mỗi con lợn trừ chi phí mang lại cho gia đình hơn 5 triệu đồng; riêng 2 ao cá với diện tích 7 sào mỗi năm thu hoạch 50 triệu đồng. Nhận về thành quả đã đạt được, bà Bẩy rút ra bài học: Thoát nghèo không phải đi đâu xa, nếu có quyết tâm và vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thì trên chính mảnh đất quê hương cũng có thể vươn lên làm giàu.



Niềm vui của bà Bẩy khi tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gia đình có nguồn thu lớn từ chăn nuôi lợn.

hiện nay Ngân hàng đang triển khai 9 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 3.000 tỷ đồng, trong đó nhóm chính sách tín dụng trực tiếp hỗ trợ tăng thu nhập cho hộ nghèo bao gồm chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, chương trình cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, cho vay người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để triển khai có hiệu quả nhóm chính sách này, năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp với ban giám ngành, các đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên khảo sát nhu cầu vay vốn tại các địa phương. Khi các gia đình đủ điều kiện vay vốn đều được hướng dẫn lập hồ sơ và giải ngân kịp thời. Tính đến cuối tháng 9/2019, toàn tỉnh có trên 9.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với số tiền gần 380 tỷ đồng. So với cuối năm 2018 đã có thêm gần 1.400 hộ nghèo,

hộ cận nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững. Hết năm 2019, số hộ nghèo còn 17.022 hộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,66%; hộ cận nghèo còn 18.520 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,89%; đã có 5.844 hộ thoát nghèo và 5.281 hộ thoát cận nghèo. Kết quả đó là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo.

Từ niềm vui thoát nghèo của hàng nghìn gia đình, tin tưởng rằng trong năm 2020 các gia đình còn trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng ý chí và nghị lực của mình cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành sẽ nỗ lực vươn lên để tết năm sau sẽ có nhiều hơn những hộ thoát nghèo, đón tết vui vẻ, đủ đầy.

NGUYỄN CƯỜNG

TIỀN HẢI

Tăng cường quản lý thị trường

Những ngày giáp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thị trường hàng hoá trên địa bàn huyện Tiền Hải trở nên sôi động với nhiều mặt hàng từ tiêu dùng, thực phẩm, cây, hoa cảnh và đồ trang trí tết... Nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên địa bàn, Tiền Hải đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, góp phần bình ổn giá cả, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trần Lâm Thao, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiền Hải cho biết: Thời gian qua, Tiền Hải đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... Do đó, giá cả trên địa bàn Tiền Hải ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục duy trì quản lý địa bàn đối với

các cơ sở kinh doanh tập trung vào các mặt hàng tiêu yếu, kinh doanh có điều kiện. Triển khai đến các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém, hàng nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Kiểm tra theo chuyên đề các mặt hàng gas, điện tử điện lạnh, điện dân dụng và kiểm tra theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo dự án an toàn thực phẩm thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số. Ngoài ra, Tiền Hải còn thành lập đoàn kiểm

tra liên ngành về an toàn thực phẩm do UBND huyện thành lập trong dịp lễ, tết, tháng hành động vì an toàn thực phẩm và tết Trung thu. Kết quả đã kiểm tra 335 vụ, phạt 91 vụ với số tiền 215 triệu đồng.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 5, đến thời điểm này, lượng hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý đã, đang được tập trung về các đầu mối trên địa bàn huyện. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ các loại hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng chương

trình, kế hoạch đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường trong dịp cuối năm. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Tiền Hải tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, lưu thông hàng hóa không bảo đảm chất lượng phục vụ trong dịp tết Nguyên đán. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo dõi thị trường, nghiêm túc xử lý những hành vi vi phạm, tránh hiện tượng đầu cơ, tích trữ, tăng giá quá mức, trục lợi gây mất ổn định thị trường ngày tết. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối

với khu vực các chợ, hàng đông lạnh và các cơ sở chế biến thức ăn chín, thức

ăn đường phố, từng bước ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,

tạo điều kiện cho nhân dân đón xuân vui tươi, an toàn.

MANH THẮNG



Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải nhập các mặt hàng dân dụng phục vụ nhân dân trong tháng giáp tết.